

XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ...

(Tiếp theo trang 1)

của Đảng. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin, không thể đưa một Đảng cách mạng đến thành công. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: bây giờ chủ nghĩa nhiều, học thuyết nhiều, nhưng chủ nghĩa chân nhất, chân chính nhất là chủ nghĩa Mác - Lênin. Chỉ có trang bị chủ nghĩa Mác - Lênin thì sức sống của Đảng mới trường tồn. Và, cũng chỉ có chủ nghĩa Mác - Lênin mới là "cái nắm nang thần kỳ" để đưa cách mạng đến thành công. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin. Học chủ nghĩa Mác - Lênin, theo Người, là học tinh thần biện chứng của nó. Nếu học mà không hiểu, hoặc hiểu mà không biết vận dụng sáng tạo vào điều kiện nước ta thì sẽ không đưa lại kết quả mong muốn. Người nói: "Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế... Lý luận cốt để áp dụng vào công việc thực tế. Lý luận mà không áp dụng vào thực tế là lý luận suông... Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên phải học lý luận, phải đem lý luận áp dụng vào công việc thực tế... Lý luận cũng như cái tên (hoặc viên đạn). Thực hành cũng như cái đích để bắn. Có tên mà không bắn, hoặc bắn lung tung cũng như không có tên". Học lý luận là để nắm vững lý luận và điều cốt yếu là phải biết vận dụng lý luận vào tất cả các tình huống khác nhau của đời sống xã hội. Có như vậy, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin mới thực sự đóng vai trò là "hạt nhân chính trị", là "kim chỉ nam" cho mọi hoạt động thực tiễn của Đảng. Xây dựng Đảng về chính trị được biểu hiện ở mục đích và lập trường của một Đảng cách mạng. Người luôn cảnh dạn chúng ta không bao giờ được quên rằng, mục đích cuối cùng của Đảng là tiến lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Nếu rời bỏ mục tiêu đó, lập trường đó, Đảng sẽ rơi vào tà khuynh hoặc hữu khuynh, dao động và không sớm thì muộn, sẽ xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin, xa

rời lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Một vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhấn mạnh là đảm bảo tính đúng đắn của đường lối chiến lược, sách lược của cương lĩnh cách mạng trong từng thời kỳ khác nhau. Người luôn nhắc nhở chúng ta rằng, mỗi khi thực tiễn đất nước này sinh những vấn đề cần phải được giải đáp về lý luận, Đảng cần phải đứng trên "lập trường, quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin" để tổng kết những kinh nghiệm thực tiễn và trên cơ sở đó, định ra đường lối, phương châm, bước đi cụ thể thích hợp với thực tiễn cách mạng nước ta. Cùng với việc xây dựng Đảng về chính trị, việc xây dựng Đảng về tư tưởng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng Đảng về tư tưởng, theo Hồ Chí Minh, trước hết là xác lập thế giới quan và hệ tư tưởng của giai cấp công nhân - giai cấp tiên tiến nhất của thời đại, giai cấp đứng ở vị trí trung tâm của lịch sử để lãnh đạo toàn thể dân tộc thực hiện mục tiêu mà cách mạng đặt ra. Người cho rằng, cái đóng vai trò quyết định bản chất của giai cấp công nhân của Đảng không phải chỉ ở số lượng đảng viên xuất thân từ công nhân, mà cơ bản là ở nền tảng tư tưởng của Đảng cũng như cái đích để bắn. Có tên mà không bắn, hoặc bắn lung tung cũng như không có tên". Học lý luận là để nắm vững lý luận và điều cốt yếu là phải biết vận dụng lý luận vào tất cả các tình huống khác nhau của đời sống xã hội. Có như vậy, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin mới thực sự đóng vai trò là "hạt nhân chính trị", là "kim chỉ nam" cho mọi hoạt động thực tiễn của Đảng. Xây dựng Đảng về chính trị được biểu hiện ở mục đích và lập trường của một Đảng cách mạng. Người luôn cảnh dạn chúng ta không bao giờ được quên rằng, mục đích cuối cùng của Đảng là tiến lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Nếu rời bỏ mục tiêu đó, lập trường đó, Đảng sẽ rơi vào tà khuynh hoặc hữu khuynh, dao động và không sớm thì muộn, sẽ xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin, xa

lầm tròn vai trò tiên phong, vai trò lãnh đạo cách mạng, Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng phải đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, giáo dục, rèn luyện đảng viên không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lênin, nâng cao giác ngộ về giai cấp và dân tộc; làm cho toàn Đảng, mỗi đảng viên của Đảng luôn mang trong mình tư tưởng cách mạng triệt để, tư tưởng cách mạng tiến công, luôn đề phòng và kịp thời khắc phục những lệch lạc, sai lầm tai hại và hữu khuynh, chống chủ nghĩa cơ hội, xét lại, chống giáo điều, bảo thủ và dự báo được xu hướng phát triển của dân tộc, của thời đại. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng về tư tưởng không chỉ là làm cho lý luận Mác - Lênin, thế giới quan và phương pháp luận Mác - Lênin thấm nhuần trong toàn Đảng và giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, mà còn phải làm cho toàn Đảng và mỗi đảng viên của Đảng không ngừng nâng cao ý chí phấn đấu, xây dựng con đường xã hội chủ nghĩa, đấu tranh không khoan nhượng với các luận điểm xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng. Người yêu cầu mỗi đảng viên của Đảng đều phải tự rèn luyện, trau dồi tư tưởng chính trị, đạo đức cho bản thân, nghiêm khắc tự phê bình và phê bình; phải tự mình nêu gương người tốt, việc tốt để hướng dẫn mọi người cùng hành động, cùng noi theo, lời nói phải đi đôi với việc làm, lý luận gắn liền với thực tiễn và thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cá nhân; phải không ngừng học tập văn hóa, khoa học - kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu của công tác cách mạng; trong học tập phải vừa nâng cao trình độ lý luận chính trị, vừa phải nâng cao trình độ chuyên môn mới có thể đảm đương được công tác. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng về tổ chức là vấn đề có ý nghĩa then chốt. Bởi theo Người, sức mạnh của Đảng là sức mạnh của tổ chức, sức mạnh của hệ thống chính trị trong tổ chức từ Đảng, từ Trung ương đến cơ sở, từ các cơ quan chính của đất nước và các tổ chức đoàn thể, quần chúng. Trong đó vấn đề con người là nhân tố có ý nghĩa quyết định nhất. Để Đảng ta có được những cán bộ, đảng

viên tốt, xứng đáng là "người lãnh đạo, là người đẩy tố thật trung thành của nhân dân", phải hết sức quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ, "bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau", nhất là phải coi đó là "một việc rất quan trọng và rất cần thiết" trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức. Việc đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, theo Người, không phải là ở số lượng, mà là ở chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Với Người, phẩm chất đạo đức, tư cách của đội ngũ cán bộ, đảng viên mới là nhân tố đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng Đảng ta thành một Đảng vững mạnh về tổ chức. Người yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng "phải luôn luôn nâng cao đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, một lòng một dạ thấm nhuần trong toàn Đảng và giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, mà còn phải làm cho toàn Đảng và mỗi đảng viên của Đảng không ngừng nâng cao ý chí phấn đấu, xây dựng con đường xã hội chủ nghĩa, đấu tranh không khoan nhượng với các luận điểm xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng. Người yêu cầu mỗi đảng viên của Đảng đều phải tự rèn luyện, trau dồi tư tưởng chính trị, đạo đức cho bản thân, nghiêm khắc tự phê bình và phê bình; phải tự mình nêu gương người tốt, việc tốt để hướng dẫn mọi người cùng hành động, cùng noi theo, lời nói phải đi đôi với việc làm, lý luận gắn liền với thực tiễn và thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cá nhân; phải không ngừng học tập văn hóa, khoa học - kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu của công tác cách mạng; trong học tập phải vừa nâng cao trình độ lý luận chính trị, vừa phải nâng cao trình độ chuyên môn mới có thể đảm đương được công tác. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng về tổ chức là vấn đề có ý nghĩa then chốt. Bởi theo Người, sức mạnh của Đảng là sức mạnh của tổ chức, sức mạnh của hệ thống chính trị trong tổ chức từ Đảng, từ Trung ương đến cơ sở, từ các cơ quan chính của đất nước và các tổ chức đoàn thể, quần chúng. Trong đó vấn đề con người là nhân tố có ý nghĩa quyết định nhất. Để Đảng ta có được những cán bộ, đảng

nói, bài viết của mình, Người không chỉ dành sự quan tâm cho công tác phát triển Đảng, mà còn luôn quan tâm đến sự phát triển của các tổ chức quần chúng, như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội phụ lão, cho đến các cháu thiếu niên, nhi đồng. Với Người, việc nâng cao chất lượng của các tổ chức trong hệ thống chính trị là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng bậc nhất. Và, với quan điểm toàn diện, quan điểm phát triển, Người đã tạo ra một cách nhìn nhận chúng, một tư duy biện chứng khi đặt toàn bộ hệ thống chính trị trong mối liên hệ gắn bó, không thể tách rời của công tác xây dựng Đảng về tổ chức. Trong xây dựng Đảng về tổ chức phải tuân thủ nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, phát huy cao nhất vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị, tôn trọng quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện tập trung dân chủ trong mọi hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Chỉ có trên cơ sở thực hiện triệt để nguyên tắc này thì sức mạnh của công tác tổ chức trong quá trình xây dựng và phát triển Đảng mới được phát huy cao độ. Như vậy, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức là ba mặt có mối quan hệ mật thiết, gắn bó và có chung mục đích là làm cho Đảng trở thành bộ tham mưu sáng suốt lãnh đạo sự nghiệp cách mạng về vang của dân tộc, đưa dân tộc ta đến thắng lợi ngày càng to lớn hơn trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức là nhằm làm cho "Đảng ta là đạo đức, là văn minh", trở thành Đảng của trí tuệ tiên phong ngang tầm thời đại, xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đẩy tố thật trung thành của Nhân dân. Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức là làm cho Đảng trở thành đội ngũ tiên tiến nhất, trở thành người lãnh đạo và được tổ chức chặt chẽ nhất của giai cấp công nhân, đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân để hết lòng, hết sức đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động Việt Nam.

(Theo Tạp chí Triết học - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam)

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU...

(Tiếp theo trang 1)

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy VNPT Thái Bình luôn đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với chỉ đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của VNPT Thái Bình có mức tăng trưởng khá, giai đoạn 2015 - 2020 tổng doanh thu của VNPT Thái Bình đạt 1.764 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 6%/năm. Năng suất lao động tăng trên 10%/năm. Đơn vị đã nộp 87,1 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, đóng góp 3,5 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2015 - 2019, Đảng bộ VNPT Thái Bình đều được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Năm 2019 được Tỉnh ủy tặng cờ thi đua xuất sắc 5 năm 2013 - 2017. Với 10 mục tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh, 5 mục tiêu xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể cùng 7 nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ VNPT Thái Bình phấn đấu đưa doanh thu địa bàn hàng năm đạt và vượt 100% kế hoạch được giao, tăng trưởng hàng năm đạt từ 5 - 10%, giữ vững và nâng tỷ lệ hài lòng khách hàng trên 99,5%. Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, an toàn. Hàng năm, 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 90% đạt trong sạch, vững mạnh, trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hoàn thành 100% nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Giữ vững Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị phát triển bền vững, phấn đấu trở thành doanh nghiệp số chủ lực trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong thời kỳ chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0. Đại hội đã bầu 11 đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ VNPT Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

KIỂM TRA CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

dịch Covid-19; trong đó, chú trọng chế độ ăn, nghỉ của các công dân tại khu cách ly. Trước mắt, làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần để đón 100 công dân Việt Nam về từ Hàn Quốc tới ngày 1/3. Tăng cường phối hợp giữa các địa phương, đơn vị trong công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ về mục đích của việc cách ly trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực cách ly.

BAN NỮ CÔNG...

(Tiếp theo trang 1)

Trước anh linh Hai Bà Trưng, Bát Nạn tướng quân Vũ Thị Thục và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu nữ công 10 cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy báo cáo kết quả thi đua rèn luyện phấn đấu thời gian qua. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, của cơ quan, đơn vị, Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy luôn chủ động, sáng tạo, tích cực thực hiện phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ cán bộ, công chức gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu"; phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất của Hai Bà Trưng, tướng quân Vũ Thị Thục và thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, chị em nữ công luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo trong công tác; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng môi trường cơ quan xanh, sạch, đẹp, văn minh, lịch sự. Đồng thời, chú trọng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng với cơ quan thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Trước anh linh Hai Bà Trưng, Bát Nạn tướng quân Vũ Thị Thục và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chị em nữ công hứa noi gương và phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ dành tặng phụ nữ Việt Nam: "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đảm".

Toàn tỉnh có 130 tổ hợp tác trong nông nghiệp

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh hiện có 130 tổ hợp tác trong các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng và khai thác thủy sản; trong đó có 41/130 tổ hợp tác có hợp đồng, hợp tác chặt chẽ theo Nghị định

số 151/2007/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác. Nhìn chung, các tổ hợp tác có quy mô nhỏ, hợp tác linh hoạt, gọn nhẹ, chủ yếu trên địa bàn thôn. Theo đánh giá, dù là tổ hợp tác ổn định hay thời vụ thì

hoạt động của các tổ này đã và đang góp phần hỗ trợ và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo đảm được một số khâu dịch vụ nông nghiệp, thúc đẩy tiêu thụ nông sản.

NGÂN HUỖN

ĐỒNG HƯNG

Hoàn thành gieo cấy lúa xuân

Vụ lúa xuân năm 2020, huyện Đồng Hưng phấn đấu gieo cấy trên 11.400ha. Nhờ tập trung chỉ đạo, điều hành sản

xuất, thực hiện tốt các giải pháp để ra nên toàn huyện đã hoàn thành gieo cấy lúa xuân theo đúng kế hoạch đề ra.



Nông dân xã Đông Động (Đồng Hưng) tỉa, dặm lúa xuân.

Hiện những diện tích trà lúa sớm, chủ yếu ở các xã vùng dự án liên kết "Phát triển vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung gắn với công nghệ bảo quản, chế biến phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu" đang bắt đầu bén rễ, hồi xanh. Bà con nông dân đang tập trung chăm sóc, tỉa, dặm bảo đảm cho lúa sinh trưởng, phát triển và đẻ nhánh sớm. Để cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, các địa phương trong huyện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thủy nông điều tiết nước vào ruộng. Ngành Nông nghiệp khuyến cáo bà con nông dân thường xuyên thăm đồng, kiểm tra tình hình sâu bệnh nhằm phát hiện sớm để có biện pháp phòng, trừ kịp thời; tích cực diệt chuột nhằm bảo vệ cây lúa.

THU HIỀN

HƯNG HÀ

Phấn đấu tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đạt 80% trở lên

Theo kế hoạch, đợt tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đại trà trên toàn huyện Hưng Hà từ ngày 2 - 22/3/2020. Đợt tiêm bổ sung sẽ thực hiện trong hàng tháng. Trong đó, đàn trâu, bò, dê tiêm phòng bệnh lở mồm long móng, bệnh tụ huyết trùng; đàn lợn tiêm phòng bệnh dịch tả, đóng dấu, tụ huyết trùng,

phó thương hàn, lở mồm long móng; đàn chó mèo tiêm phòng bệnh dại; đàn gia cầm tùy loại sẽ tiến hành tiêm phòng bệnh Newcastle, bệnh cúm, dịch tả vịt. Để đợt tiêm vắc-xin phòng dịch bệnh đạt được kết quả cao, huyện Hưng Hà yêu cầu các địa phương trong huyện phải huy động mọi nguồn lực tham gia,

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng loạt thành chiến dịch trên phạm vi toàn huyện trong 10 - 15 ngày. Quá trình tiêm phải bảo đảm đúng kỹ thuật, nhanh gọn, hiệu quả cao. Phấn đấu tỷ lệ đàn gia súc, gia cầm được tiêm vắc-xin phòng bệnh đạt 80% trở lên.

MAI THỰ

Khởi động tháng thanh niên năm 2020, ra quân ngày chủ nhật xanh

* Sáng ngày 1/3, tại xã An Lễ (Quỳnh Phụ), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh lần thứ I năm 2020, Huyện đoàn Quỳnh Phụ tổ chức phát động tháng thanh niên năm 2020.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao 5 thùng đựng rác thải và hỗ trợ 10 triệu đồng cho tổ hợp tác thu gom rác thải của Đoàn Thanh niên xã An Lễ; Ban Thường vụ Huyện đoàn Quỳnh Phụ phối hợp với Điện lực Quỳnh Phụ trao 2 thùng đựng rác, 1.000 khẩu trang, 100 chai nước rửa tay khô, 30 bánh xà phòng sát khuẩn và 2 đồng hồ đo chất lượng nước cho đoàn thanh niên một xã, thị trấn trong huyện.



Đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh môi trường tại đền Đông Bằng, xã An Lễ (Quỳnh Phụ).

Nhân dịp này, hướng ứng tháng thanh niên, góp phần phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Huyện đoàn Quỳnh Phụ tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi, hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng, phát khẩu trang miễn phí và đo thân nhiệt cho du khách và tổ chức vệ sinh môi trường tại đền Đông Bằng, xã An Lễ.

* Sáng ngày 1/3, tại xã Vũ Vinh (Vũ Thư), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện tổ chức chương trình khởi động tháng thanh niên năm 2020 và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Chương trình diễn ra với chuỗi hoạt động: cấp miễn phí xà phòng diệt khuẩn và khẩu trang vải; tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống dịch Covid-19 cho đoàn viên, thanh niên, cán bộ, nhân dân xã Vũ Vinh. Các đại biểu, đoàn viên, thanh niên đến thăm, trao quà cho 3 "địa chỉ thanh tình nguyện" là 3 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vũ Vinh. Cũng trong chương trình, đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây xanh, gắn biển công trình thanh niên và tham gia lao động, vệ sinh môi trường tại xã Vũ Vinh.

Nhân dịp này, Huyện đoàn Vũ Thư tổ chức trao tặng 4 công trình thanh niên chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, ước tính tổng trị giá trên 25 triệu đồng, bao gồm: tặng máy tuốt hồ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Hồng Lý, trao bê giống cho hộ nghèo xã Hòa Bình, tặng cây xanh cho công trình "Vị một Việt Nam xanh" xã Vũ Vinh và xã Vũ Hội (Vũ Thư).

NHÓM PHÓNG VIÊN